

# Uber เปิดตัวบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง

## “uberMOTO” กดเรียกวินที่ใกล้ที่สุดได้แล้ววันนี้

### ผ่านแอป



Uber เปิดตัวบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง “uberMOTO” กดเรียกวินที่ใกล้ที่สุดได้แล้ววันนี้ผ่านแอป

5 กันยายน 2560 กรุงเทพฯ - Uber ประเทศไทย พร้อมเปิดบริการ “uberMOTO” ต้อนรับทุกวินมอเตอร์ไซค์ทั่วกรุงเทพฯ ให้ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้ uberMOTO ผ่านแอปพลิเคชัน Uber ได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะปุ่ม และรอรถจากวินมอเตอร์ไซค์ที่ใกล้ที่สุดได้เลย

คุณศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Uber กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัว uberMOTO ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการร่วมเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง ที่เหมาะสำหรับเมืองที่มีความต้องการเดินทางไปที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเช่นกรุงเทพฯ Uber มีความยินดีที่จะนำเสนอการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นทางเลือกในการเดินทางสำหรับคนไทยอีกทางหนึ่ง และเราอยากขอบคุณพาร์ทเนอร์ร่วมขับทั้งหมดของเราสำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจตลอดมา”

Uber มองว่านอกจากการช่วยให้ผู้โดยสารได้เข้าถึงรถสาธารณะได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว และยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการให้บริการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังใช้บริการ uberMOTO ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นระบบติดตามด้วย GPS การให้ความเห็นจากทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ และฟังก์ชันการแชร์รายละเอียดการเดินทางกับครอบครัวและเพื่อน

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เรามองเห็น uberMOTO คือการสร้างโอกาสในการหารายได้ในช่องทางใหม่ๆ ให้กับวินมอเตอร์ไซค์ในการนำเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพการบริการ สอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ Uber พร้อมจับมือกับทุกฝ่ายด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ “การยกระดับการเดินทางในเมืองใหญ่ ไปจนถึงการขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้นกว่าเดิม”

ช่วงแรกนี้ uberMOTO จะให้บริการในพื้นที่สาทร สีลม อโศก และพื้นที่อื่นๆ ในเขตเมือง เพื่อให้คุณลองใช้บริการ uberMOTO จาก MRT หรือ BTS ไปทำงาน ไปช้อปปิ้ง ไปดูหนัง หรือกลับบ้านได้อย่างความคล่องตัว และแน่นอนว่าเรามีแผนที่จะขยายพื้นที่ให้บริการในกรุงเทพฯ ต่อๆ ไป

ค่าโดยสาร uberMOTO ในแต่ละการเดินทางจะถูกคำนวณในเบื้องต้นโดยอิงจากอัตราค่าเดินทางจากระยะทางและ เวลาที่จะใช้บนเส้นทางที่ดีที่สุดสูงสุด หมายถึง เริ่มต้นราคาค่าบริการที่ 15 บาท รวมกับค่าโดยสารตามระยะทาง 0 – 5 กิโลเมตรแรกคิดราคา 5 บาทต่อกิโลเมตร และกิโลเมตรที่ 5 เป็นต้นไปจะคิดราคา 10 บาทต่อกิโลเมตร และค่า บริการตามระยะเวลาการเดินทางอีกนาทีละ 1 บาทโดยการชำระเงินสามารถเลือกชำระทั้งเงินสดหรือบัตรเครดิต

เพื่อต้อนรับการกลับมาของ uberMOTO ผู้ใช้สามารถใช้รหัสโปรโมชันเพื่อทดลองการเดินทางกับ uberMOTO ใน 3 ครั้งแรก โดยรับส่วนลดไปเลยสูงสุดถึง 50 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพียงใส่รหัส HIMOTO ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

## วิธีการใช้บริการ uberMOTO

- เปิดแอปพลิเคชัน Uber จากนั้นระบุจุดรับ-ส่งตามปกติ
- จากนั้นเลื่อนบริการไปทางขวาสุด เพื่อเรียก uberMOTO
- กดเรียก uberMOTO และรอรถจากวินมอเตอร์ไซค์ที่ใกล้ที่สุดได้เลย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [t.uber.com/ridemoto2017](http://t.uber.com/ridemoto2017)

## ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

5 กันยายน 2560 กรุงเทพฯ - Uber จับมือพีวีเอ็นเปิดตัว “uberMOTO” ต้อนรับวินมอเตอร์ไซค์ทั่วกรุงเทพฯ สามารถเรียกใช้ uberMOTO ผ่านแอปพลิเคชัน Uber ได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะปุ่ม และรอรถจากวินมอเตอร์ไซค์ที่ใกล้ที่สุดได้เลย โดยช่วงแรกนี้จะให้บริการในพื้นที่สาทร, สีลม, อโศกและพื้นที่ใกล้เคียง และเพื่อต้อนรับการเปิดบริการ uberMOTO ผู้ใช้สามารถใช้รหัสโปรโมชันเพื่อทดลองการเดินทางกับ uberMOTO ใน 3 ครั้งแรก โดยรับส่วนลดไปเลยสูงสุดถึง 50 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง เพียงใส่รหัส HIMOTO ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [t.uber.com/ridemoto2017](http://t.uber.com/ridemoto2017)

## เกี่ยวกับ Uber ประเทศไทย

Uber เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2557 โดยพื้นที่ให้บริการในปัจจุบันครอบคลุมกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย พัทธยา และชลบุรี

พันธกิจหลักของ Uber คือการนำระบบการเดินทางที่เชื่อถือได้ไปทุกที่ เพื่อทุกคน เราเริ่มธุรกิจเมื่อ พ.ศ. 2553 ในสหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาธรรมดาอันหนึ่ง คุณจะเดินทางด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวได้อย่างไร เจ็ดปีผ่านไปกับอีกห้าพันล้านทริปเดินทาง เรามุ่งหน้าไปสู่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม: ลดปัญหาการจราจรและมลภาวะในเมืองต่างๆ ที่เราให้บริการพาผู้คนเดินทางไปที่ต่างๆ ได้โดยใช้รถน้อยลง ขณะนี้ Uber ให้บริการมากกว่า 600 เมือง ใน 77 ประเทศ

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กฤติยาวัตี พงษ์พาณิชย์

Head of Communications (Thailand), Uber

โทร. 09.5150.4954

อีเมล wow@uber.com

พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง

สุชาย เฉลิมชนศักดิ์

โทร. 08.1751.2294

อีเมล suchai@pc-a.co.th

สกุลหยก จิตสมาน

โทร. 08.3289.5858

อีเมล sakulyok@pc-a.co.th